



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
23 มิถุนายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

## นโยบายกัญชาเสรี

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน, ผู้จัดการรายวัน ไทยรัฐ ข่าวสด แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, ผู้จัดการรายวัน ไทยรัฐ ข่าวสด แนวหน้า ฐานเศรษฐกิจ thaiPBS thebangkokinsight springnews topnews mcot ch7)

- นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ได้ติดตามผลกระทบ หลังการปลดล็อกพืชกัญชาและกัญชงออกจากยาเสพติดให้โทษมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อมูลจาก 3 โรงพยาบาล คือ รพ.นพรัตน์, รพ.เลิดสินและรพ.ราชวิถี ระหว่างวันที่ 13-21 มิถุนายน พบผู้ได้รับผลกระทบจากกัญชาเข้ารับการรักษา จำนวน 9 ราย อาการที่พบมาก ประกอบด้วย 1.ระบบหลอดเลือดและหัวใจ หลอดเลือดสมอง อาการหัวใจเต้นเร็ว ความดันขึ้นลงๆ ซึ่พจรเต้นไม่เป็นจังหวะ 2.ระบบประสาท อาการวิงเวียน มึน และ 3.พบประปรายในระบบทางเดินอาหาร คลื่นไส้อาเจียน โดยพบทั้งการเสพ การรับประทานแบบตั้งใจ และได้รับโดยไม่รู้ตัว เนื่องจากผู้ประกอบการหวังเพิ่มรสชาติจึงใส่กัญชาเข้าไปทำให้ผู้บริโภคได้รับกัญชาโดยไม่รู้ตัว จากประวัติของผู้เข้ารับการรักษา พบว่า รับประทานอาหารเช่นส้มตำ หน่อไม้ กาแฟผสมกัญชาผง คุณก็กัญชา เป็นต้น ดังนั้นขอให้ประชาชนระมัดระวัง และขอให้ร้านค้าพึงระวังและติดป้ายแจ้งลูกค้าถึงส่วนผสมของเมนูกัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ขอย้ำว่า การพบอาการหลังใช้กัญชา ไม่ว่าจะรูปแบบใด หากมาพบแพทย์แล้วจะต้องให้ข้อมูลที่เป็จริง ไม่ต้องกังวลเรื่องกฎหมาย เพื่อให้แพทย์รักษาได้ทันที่ ทางกรมการแพทย์ จึงเปิดไลน์บัญชีทางการ(Line OA)ว่า "ห่วงกัญ" เพื่อให้ประชาชนสามารถคัดกรองอาการสงสัยมีภาวะติดกัญชา

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงข่าวเปิดตัวชุดตรวจกัญชา "Test Kann (เทส กัญ)" ภายในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 30 ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การตรวจหาปริมาณสารสำคัญกัญชาในสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ เช่น อาหาร คุณก็ ซ็อกโกแลต ว่ามีกัญชาใส่ไปมีมากน้อยแค่ไหน แต่ต้องตรวจในห้องปฏิบัติการ ราคาค่อนข้างแพง ค่าตรวจ 5,000 บาท อีกส่วนคือ การตรวจด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย มี 2 ชุด คือ 1.ชุดทดสอบ THC Test Kit ซึ่งพัฒนามาจากชุดทดสอบเดิมในการตรวจ THC ในกัญชง ซึ่งวิธีนี้ไม่เหมาะกับคนทั่วไป เพราะขั้นตอนต้องมีความแม่นยำ เพื่อไม่ให้ค่าที่ตรวจคลาดเคลื่อน ผู้ตรวจต้องผ่านการอบรม และมีราคาแพง โดย ชุดตรวจ 1 กระเป๋า มีราคา 4,000 บาท 2.ชุดทดสอบกัญชา Test Kann (เทส กัญ) ใช้ตรวจวัด THC ใน สารสกัดและน้ำมันกัญชา ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายกว่าแบบแรก มีลักษณะคล้ายเหมือนการตรวจ ATK โควิด-19 สามารถรู้ผลได้ใน 15 นาที ราคาต้นทุนทั้งหมดที่ทำไม่น่าเกินเทสต์ละ 100 บาท แต่กรมวิทย์ ไม่มีหน้าที่ทำขาย เราจะผลิต 1.5 หมื่นเทสต์ เพื่อแจกฟรี แต่จะแจกให้กลุ่มไหน จะขอหารือก่อน และจะประกาศถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บริษัทที่อยากนำไปผลิตขาย ส่วนการจะพัฒนาชุดทดสอบที่เอาไปจุ่มในน้ำแกงหรืออาหารแล้วรู้ว่ามี THC เท่าไหร่ ยังไม่มีบริษัทไหนในโลกทำออกมาได้ ถือว่าเป็นโจทย์ที่ต้องช่วยกันคิดและพัฒนาในอนาคต

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

- นายอิทธิศักดิ์ เห็นใจชน ผู้บริหาร ฟาร์ม โกลเด็นลิฟ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กล่าวว่า กัญชาถือเป็นทองคำเขียว ที่จะสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ปลดล็อกกัญชา ส่วนกรณีมีกระแสข่าวออกมาเกี่ยวกับโทษภัยของการใช้กัญชา อยากให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งโทษภัยของกัญชา และสิ่งดีที่เกิดขึ้นในทางการแพทย์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน ได้เรียนรู้คุณประโยชน์ รวมทั้งโทษ อย่าใช้ผิดประเภท


**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์(บ้านเมือง ข่าวสด ไทยรัฐ ผู้จัดการ มติชน ch7. Mcot nationtv.thaiPBS)

-ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิสุทธิศ ยานดินแดง กทม. นำร่องต้นแบบปลอด “กัญชา-กัญชง” โดยภายในโรงอาหารมีป้ายติดพร้อมข้อความระบุว่า “อาหารเช้าและอาหารกลางวัน ไม่มีกัญชา กัญชงเป็นส่วนผสม” และว่าในโรงเรียนเราไม่ห่วง เพราะคุมได้ แต่นอกโรงเรียนสำคัญ พวกร้านค้านอกโรงเรียน เราก็ขอความร่วมมือ เอาป้ายไปติด พูดคุย ให้ความรู้ ผู้ปกครอง ช่วยตรวจตราด้วย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. ข่าวสด

- สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โพสต์ข้อความผ่านเพจ Royal Thai Embassy, Jakarta แจ้งเตือนคนไทยห้ามนำกัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้ามาในประเทศอินโดนีเซีย หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายอินโดนีเซีย ปรับขั้นต่ำ 1 พันล้านรูเปียห์ (ประมาณ 2,392,400 บาท) จำคุก 5 ปีถึงตลอดชีวิต หรือโทษสูงสุดประหารชีวิต อนึ่งขอให้ใช้ความระมัดระวังในการรับฝากสิ่งของจากผู้เ็นมายังประเทศอินโดนีเซีย

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b></p> <p><b>สถานการณ์ประจำวัน</b></p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 23 มิ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,299 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,507,228 ราย เสียชีวิต 18 ราย เสียชีวิตสะสม 30,543 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,783 ราย รักษาหายสะสม 4,455,035 ราย ยังรักษาอยู่ 21,650 ราย</p> <p><b>สถานการณ์ทั่วโลก</b> มีผู้ติดเชื้อ 546,534,203 (+706,289) ราย เสียชีวิต 6,345,464 (+1,519) ราย รักษาหาย 522,126,997 (+514,355) ราย <b>ประเด็นที่น่าสนใจ</b> คือ ญี่ปุ่น บ.ไฟเซอร์ ยื่นขออนุมัติการใช้วัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น ในเด็กอายุ 5-11 ปี</p> <p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1. สถานการณ์โควิด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ผู้จัดการ, sondhitalk. Nationtv, thebangkokinsight, newtv, acnews, thailandplus)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ประชาชนไปรับวัคซีน โควิด 19 น้อยลง เฉลี่ยประมาณหลักหมื่นรายต่อวัน ที่น่าห่วงคือผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ขณะนี้ยังเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่ได้รับเข็มกระตุ้น จึงต้องรณรงค์ให้มารับวัคซีนเข็มกระตุ้นมากขึ้น โดยขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่กลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และเร่งนำวัคซีนไปหาประชาชน โดยความร่วมมือของผู้ว่าราชการจังหวัด ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และสาธารณสุข เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดการเสียชีวิต</p> <p>- รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล ม.มหิตล โพสต์เตือนว่า สถิติผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยโควิดที่บ้านริมน้ำ (รพ.ศิริราช) สูงขึ้นต่อเนื่องมากกว่าสัปดาห์ พร้อมกับเริ่มมีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องเข้า รพ.เพิ่มมากขึ้นเกือบสองเท่าตัวเทียบกับช่วงต้นเดือน ตัวเลขเช่นเดียวกันเกิดขึ้นกับ รพ.ขนาดใหญ่ที่อื่นๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ขอให้ช่วยกันใส่ใจมาตรการป้องกันโรคไปอีกระยะหนึ่ง</p> <p><b>2. เตรียมการรองรับนักท่องเที่ยว</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, เดลินิวส์)</p> <p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกษมมอบหมาย สธ.เฝ้าสังเกตสถานการณ์ โควิด-19 ในยุโรป โดยขอให้วางแผนรับมือล่วงหน้าในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา หลังไทยประกาศยกเว้นการลงทะเบียน Thailand Pass ของคนต่างชาติ รวมถึงการพบไวรัสสายพันธุ์ย่อย BA.4/BA.5 เพิ่มขึ้นในยุโรปอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p><b>3. โอมิครอน BA.4 และ BA.5</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมได้สุ่มตัวอย่างเชื้อจากผู้ป่วยเพื่อถอดรหัสพันธุกรรมทั้งตัวอย่างต่อเนื่อง พบสายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 ตั้งแต่เดือน เม.ย.65 แต่ไม่มียกเว้นกรณีเร็วเกินไปจะทำให้ผู้คนหวาดกลัว ขอเวลาตรวจสอบอีกระยะหนึ่งว่า แนวโน้มสถานการณ์เป็นอย่างไร เป็นเรื่องธรรมดาที่เชื้อมีการกลายพันธุ์จะหลบภูมิได้ง่ายขึ้น ภาพรวมจนถึงขณะนี้สายพันธุ์ที่พบไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแนวทางการควบคุมโรคของประเทศ ยังใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเช่นนี้ได้ตามเดิม หากมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง จะออกมาเตือนให้ทราบ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ)</p> <p>- เพจเฟซบุ๊ก Center for Medical Genomics โพสต์ข้อมูลว่า โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 มีการกลายพันธุ์บริเวณหนามเพื่อให้เข้าจับกับเซลล์ปอดของมนุษย์ได้ดีขึ้น เหมือนกับสายพันธุ์เดลตาที่ระบาดและมีอาการติดเชื้อที่รุนแรงในอดีต ต่างจากโอมิครอนสายพันธุ์เดิม BA.1 และ BA.2 ไม่พบการกลายพันธุ์ในบริเวณดังกล่าว ส่วนหนามของโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4, BA.5 และ BA.2.12.1 ที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นตัวเชื่อมให้ผนังของหลายเซลล์หลอมรวมเป็นเซลล์เดียว ดึงดูดให้ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ติดเชื้อเข้ามาทำลายเกิดการอักเสบ (ของปอด) ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้</p> <p><b>4. ต่าบลวิถีชีวิตใหม่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. ชู “ต่าบลวิถีชีวิตใหม่” เป็นกลไกขับเคลื่อนสังคม และเศรษฐกิจ นำพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. และ อสต. เป็นแกนนำชาวชุมชนเตรียมพร้อมรับโรคโควิด 19 และรับบทบาทหน้าที่ หมอคนที่ 1 ภายใต้อาสาสมัคร 3 หมอ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วน ในการขับเคลื่อน “โรคโควิด 19” เข้าสู่โรคประจำถิ่นอย่างปลอดภัย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>เปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, ทีวีทุกช่อง, ch3plus, ch7, thailandplus</p> <p>- สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ โปรดให้ คุณหญิงลักขณาจันทร์ เลขาธิการ ร่องประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30 ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้หัวข้อ “80 ปี : วิทยาศาสตร์การแพทย์และการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (80 Years : Medical Sciences and Networking for Sustainable Development) จัดขึ้นโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย.65</p>	-
<p><b>ประชุม UNAIDS ครั้งที่ 50 ลดภัยคุกคามเอชไอวี</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, newtv, thebangkokinsight, topnews, plewseengern, nationtv, INN)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหาร UNAIDS ครั้งที่ 50 ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 21-24 มิ.ย.65 เรียกร้องสมาชิกร่วมยุติปัญหาโรคเอดส์ในปี 2573 เน้นแก้ปัญหาในกลุ่มเยาวชน จัดระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุม และลดการตีตรา พร้อมผลักดันการดำเนินงานร่วมกันใน 3 ประเด็น เสนอจัดประชุมครั้งที่ 51 ที่ประเทศไทยในเดือนธันวาคม 2565</p>	
<p><b>กรมอนามัยเตือนดื่มน้ำปลาร้า เสี่ยงไตวาย</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, คมชัดลึก, TNN, thaipbs, newtv, changmainews, thailandplus, ch3plus</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ห่วงพฤติกรรมเลียนแบบกรณียูทูปเบอร์นำน้ำปลาร้ามาขายขวดเหมือนเครื่องดื่ม เนื่องจากปลาร้าเป็นเครื่องดื่มที่มีโซเดียมสูง น้ำปลาร้าผ่านการหมักด้วยเกลือ ถูกแต่งเติมส่วนผสมเพื่อเพิ่มรสชาติ หากกินมากเกินไปเป็นระยะเวลานาน เสี่ยงได้รับโซเดียมปริมาณสูง ส่งผลให้เกิดโรคหัวใจล้มเหลว โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง และโรคไตวายเรื้อรังได้</p>	-
<p><b>เตือนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, TNN, changmainews, hfocus, newtv, thailandplus)</p> <p>- นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เตือนการดื่มเหล้าขาวกับเบียร์พร้อมกัน หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพียงอย่างเดียวหนึ่งในปริมาณมากเป็นประจำทุกวัน เสี่ยงเส้นเลือดในสมองแตก เซลล์สมองถูกทำลาย ความจำเสื่อม หัวใจเต้นผิดจังหวะ อาจทำให้หัวใจหยุดเต้นได้ ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ดื่มและส่งผลต่อสังคม ทำให้ขาดสติจนทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้</p>	-
<p><b>อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน</b></p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, topnews, TNN, changmainews, newtv, thailandplus</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำผู้ป่วยเบาหวานควรเลี่ยงกินอาหารกลุ่มข้าว แป้ง ที่ผ่านกระบวนการขัดสี ควรเลือกชนิดที่ไม่ขัดสี เช่น ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนิล เป็นต้น เพราะนอกจากจะมีคาร์โบไฮเดรตแล้ว ยังมีใยอาหารสูง จัดเป็นข้าวที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำกว่าข้าวขาว เพื่อลดเสี่ยงสารพิษไกลโคท็อกซิน หรือ AGEs ป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อน และอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้</p>	-